

Phát huy sức mạnh báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Đối với đội ngũ người làm báo trong kỷ nguyên số, tư tưởng của Người vẫn mang ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Tại Thái Bình, song song với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí nỗ lực theo đuổi mục tiêu chuyển đổi số thành công, đóng góp vào nền báo chí hiện đại, phụng sự xã hội và nhân dân.

Vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 19 văn phòng đại diện, phòng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương. Thông qua đa dạng nền tảng từ báo in, phát thanh, truyền hình đến kênh thông tin điện tử, mạng xã hội..., các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, tạo sức lan tỏa tích cực. Báo chí đã thực hiện tốt chức năng phân biệt xã hội, phát huy vai trò cung cấp thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí đã tập trung phản ánh kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của cấp ủy các cấp. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh

được thông tin kịp thời đến công chúng thông qua các ấn phẩm báo chí như chuyên chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thái Bình; công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đồng bộ, hiệu quả; công tác thu hút vốn đầu tư, khởi động các dự án, công trình trọng điểm; giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc... Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng thông qua việc Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Tạp chí Văn nghệ Thái Bình đã xây dựng, duy trì nhiều chuyên mục như Xây dựng Đảng, Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... các bài viết với nội dung đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các chương trình giao lưu, tọa đàm, trao đổi về công tác xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn ra tinh vi hướng đến nhiều đối tượng, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tích cực phối hợp với ngành chức năng thường xuyên thông tin, phản ánh tình hình, cảnh báo, khuyến cáo về các vụ việc cụ thể đã xảy ra, các chiêu thức lừa đảo của tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Song song với công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí chú trọng thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc xây dựng văn hóa báo chí truyền yêu cầu của thời kỳ mới. Báo Thái Bình đã ký kết thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ, nhất quán; đồng thời, đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ, trong tác phẩm báo chí và nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng và ban hành Quy chế xây dựng cơ quan báo chí văn hóa quy định cụ

thể từ trang phục, giao tiếp, tác nghiệp ở cơ sở, sử dụng mạng xã hội... Sau quá trình thực hiện Bộ tiêu chí "Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam" gồm 12 tiêu chí cụ thể dành cho tập thể và cá nhân, những người làm báo Thái Bình bằng ý thức, thái độ, tác phong nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức đã đưa tới độc giả nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao, không ngừng lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Xây dựng nền báo chí đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Trước những thách thức và cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 6/5/2023 phê duyệt chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó xác định "Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; bảo đảm chất lượng báo chí phát triển ngành công nghiệp nội dung số".

Tháng 11/2023, hội thảo khoa học "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - lý luận và thực tiễn" được Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại để phục vụ độc giả

tốt nhất, nhanh nhất. Chuyển đổi số không đơn giản là đầu tư thiết bị, công nghệ, phần mềm mà phải chính là thay đổi tư duy từ lãnh đạo đến cán bộ, phóng viên, nhân viên; là đổi mới toàn bộ quy trình sản xuất nội dung, quy trình vận hành nội dung; xây dựng kho dữ liệu dùng chung, công cụ đo lường, thu thập dữ liệu độc giả...

Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - lý luận và thực tiễn" đã trở thành nền tảng để các nhà quản lý ngành báo chí, xuất bản, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các đơn vị xuất bản trên cả nước



Báo Thái Bình thực hiện chương trình đối thoại về các lĩnh vực của đời sống xã hội.



Chương trình phát thanh trực tiếp do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình thực hiện.

cập nhật thêm những nội dung mới trong vấn đề lý luận chung về chuyển đổi số báo chí, xuất bản; phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đồng thời, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực báo chí, xuất bản ở Việt Nam thời gian tới.

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục chuyển đổi số báo chí hiệu quả trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý thông tin, truyền thông, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Các cơ quan báo chí cần phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả đơn vị xuất bản trên cả nước

dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả. Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả. Tăng cường ứng dụng nền tảng số, tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực số có chất lượng và bố trí kinh phí cho cơ quan báo chí triển khai chuyển đổi số...

Hòa trong dòng chảy xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, với các cơ quan báo chí Thái Bình, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và công chúng báo chí chắc chắn sẽ là tiền đề thuận lợi để mỗi người làm báo nỗ lực phấn đấu đáp ứng yêu cầu làm báo trong thời kỳ 4.0.

TU ANH



Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở.

Ảnh tư liệu

QUỲNH PHỤ

Truyền thanh cơ sở trong dòng chảy thông tin

Thời gian qua, sự bùng nổ các phương tiện truyền thông đại chúng đã giúp nhân dân dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin đa dạng. Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh cơ sở với lợi thế phủ rộng, kịp thời, tiết kiệm chi phí và cung cấp thông tin chính thống vẫn giữ vị trí không thể thiếu trong công tác tuyên truyền.

Vượt lên nhiều khó khăn, với tâm huyết, trách nhiệm, những cán bộ truyền thanh cơ sở ở Quỳnh Phụ đã góp phần nối dài cánh sóng, để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 37 đài truyền thanh cơ sở ở 37 xã, thị trấn. Trước khi có Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh, đài cấp xã có 3 người, gồm trưởng đài, nhân viên biên tập và nhân viên kỹ thuật. Sau khi có Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, đài cấp xã có 2 vị trí việc

làm và hầu hết các địa phương đều bố trí 2 cán bộ, trong đó 1 trưởng đài, 1 nhân viên. Dù chỉ là chức danh bán chuyên trách, chế độ phụ cấp khiêm tốn, công việc nhiều và luôn yêu cầu đổi mới song đài truyền thanh các xã, thị trấn ở Quỳnh Phụ đã nỗ lực vượt lên khó khăn, bám sát định hướng, triển khai kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Một ngày làm việc của cán bộ đài truyền thanh cơ sở bắt đầu từ 4 giờ 45 phút. Trong bất kỳ điều kiện thời tiết, họ đều có mặt đúng giờ, kiểm tra hệ thống máy móc, sẵn

sàng tiếp âm chương trình dài 3 cấp và phát sóng bản tin của địa phương. Hoàn thành ca trực sáng cũng là lúc ngày làm việc mới bắt đầu, cán bộ đài lại chuẩn bị cho bản tin trong ngày và kiểm tra, rà soát hệ thống cụm thu, hệ thống loa để tin hiệu trong và thông suốt. 17 giờ tiếp tục trực tiếp sóng, phát sóng chương trình thời sự chiều, 22 giờ là bản tin an ninh trật tự... Dù hầu hết chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ song với lòng yêu nghề, niềm đam mê, tâm huyết và trách nhiệm, được tập huấn thường xuyên của Đài TTTT huyện và các đơn vị chức năng, đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở ở Quỳnh Phụ đã xây dựng



Ông Vũ Văn Xuyên, Trưởng đài Truyền thanh xã An Ấp (Quỳnh Phụ) thực hiện chương trình truyền thanh địa phương.

chương trình với nội dung khá phong phú và hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở phát thanh các thông báo, hầu hết các đài đều thực hiện từ 1 - 2 chương trình gốc/tuần. Các sự kiện thời sự của địa phương được cập nhật kịp thời với hình thức tuyên truyền đổi mới; bám sát đặc trưng của một số thể loại báo chí như tin thu thanh, ghi nhanh, phản ánh, phóng viên, phóng sự... Khai thác lợi thế

100% đài cấp xã đều có máy vi tính, máy ghi âm kỹ thuật số, trong quá trình tác nghiệp cán bộ đài cơ sở đều sử dụng rất linh hoạt. Nhân dân dần quen với hình ảnh những cán bộ đài xã có mặt trên các cánh đồng, các công trình đang thi công, hay đến từng gia đình điển hình trong phong trào góp quyền sử dụng đất làm đường giao thông để khai thác tư liệu, phỏng vấn và đôn đốc những chương

trình do đài xã thực hiện. Bằng việc sử dụng thuần thực phần mềm dựng phát thanh, chương trình thêm sinh động, hấp dẫn với những đoạn nhạc xen, nhạc nền; thêm phong phú với những tiếng nói từ lãnh đạo địa phương hay nhân dân lao động. Mặc dù tần suất, thời gian hoạt động của đài truyền thanh cơ sở thời gian qua khá lớn, hệ thống máy móc có thời điểm bị quá tải song cán bộ đài xã đều

tập trung khắc phục kịp thời để hệ thống luôn hoạt động thông suốt, góp phần làm nên thắng lợi chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ghi dấu ấn đẹp trong lòng thính giả. Ở Quỳnh Phụ có rất nhiều cán bộ đã gắn bó với truyền thanh cơ sở từ 20 - 30 năm. Tuy công việc vất vả, áp lực lớn, thu nhập còn khiêm tốn song mọi người đều luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để cánh sóng vươn xa. Nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn tận tụy với công việc như ông Hoàng Phó Thoan, Đài Truyền thanh xã Đông Hải; ông Đỗ Mạnh Nhi, Đài Truyền thanh xã Quỳnh Hải; ông Vũ Văn Xuyên, Đài Truyền thanh xã An Ấp...

Trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, cán bộ đài truyền thanh cơ sở cũng luôn giữ mối liên hệ mật thiết với đài huyện và các đài bạn để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình biên tập tin, bài, dựng phóng vấn hay cách khắc phục những sự cố nhỏ về máy móc, hoặc đơn giản chỉ là những bài viết, những chương trình mà mình tâm đắc. Niềm vui nho nhỏ có được từ sự đồng viên, chúc mừng của các bạn đồng nghiệp đã tiếp thêm nguồn động lực lớn để đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở gắn bó với công việc đã trở thành niềm đam mê của mình.

HOÀI THƯƠNG (Đài TTTT Quỳnh Phụ)